



บันทึกข้อความ

สำนักงานพัฒนาการศึกษา
เลขที่ 351
วันที่ 14 ก.พ. 2560
เวลา 10.324

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี โทร. ๓๐๕๘-๙

ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๓/๑๗๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ

เรียน คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักงานทุกสำนักงาน และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม ความโปร่งใส และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายการบริหารงานตามประกาศฯ จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งเวียนสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ณรงค์ ธีระวัฒน์สุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แก้วเงินมูลลาภ

ท. อ. น.

14 ก.พ. 2560

(นายทรงพล อินทเศียร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา



ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ดังนี้

๑. จะบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และพร้อมรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดขึ้น

๒. จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

๓. จะส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทำการทุจริตคอร์รัปชัน จนเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ยั่งยืน นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบาย และทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง

๔. จะส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และจะร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบภายนอก เพื่อการป้องกันและป้องปรามการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน

๕. จะแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์นิติย์ ชีระวัฒนสุข)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี